

การจัดส่งและการขนส่ง

ดูหน้านี้ในภาษาของคุณ:

- العربية
- 中文
- Hrvatski
- Ελληνικά
- ગાભુ
- हिन्दी
- อินโดนีเซีย
- Melayu
- Русский
- Slovenčina
- ไทย
- Türkçe
- اردو

ตอนนี้คำสั่งซื้อไปยังตุรกีต้องมีมูลค่าต่ำกว่า 150 EUR

ไม่สามารถยอมรับ คำสั่งซื้อนำเข้าของตุรกีที่มีมูลค่ามากกว่า 150 EUR ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย คำสั่งซื้อนำเข้าของตุรกี หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 150 EUR โปรดแบ่งสินค้าของคุณออกเป็นหลาย ๆ คำสั่งที่มีมูลค่าการสั่งซื้อรวมแต่ละรายการน้อยกว่า 150 EUR เรารับประกันว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่ง จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายรวมภาษีศุลกากรและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

การจัดส่งไปยังยูเครนถูกระงับชั่วคราว

ขณะนี้เราไม่สามารถรับคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งไปยังยูเครนได้ เนื่องจากพันธมิตรผู้ให้บริการของเราจะรับการให้บริการไปยังประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ที่การระงับนี้ถูกยกเลิก เราจะกลับมาให้บริการและรับคำสั่งซื้ออีกครั้ง หากคุณมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา [ที่นี่](#)

การจัดส่งไปยังรัสเซียถูกระงับชั่วคราว

ขณะนี้เราไม่สามารถรับคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งไปยังรัสเซียได้ เนื่องจากพันธมิตรผู้ให้บริการของเราจะรับการให้บริการไปยังประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ที่การระงับนี้ถูกยกเลิก เราจะกลับมาให้บริการและรับคำสั่งซื้ออีกครั้ง หากคุณมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา [ที่นี่](#)

สินค้าทั้งหมดที่สั่งจาก michaelkors.global จะสามารถจัดส่งไปที่จุดหมายปลายทางต่อไปนี้:
[ออสเตรเลีย](#), [บาหลีเรน](#), [โครเอเชีย](#), [อียิปต์](#), [กานา](#), [กรีซ](#), [ฮ่องกง](#), [อินเดีย](#), [อินโดนีเซีย](#), [อิสราเอล](#), [เลบานอน](#), [มาเลเซีย](#), [นิวซีแลนด์](#), [ไนจีเรีย](#), [ปากีสถาน](#), [ฟิลิปปินส์](#), [กาตาร์](#), [รัสเซีย](#), [สิงคโปร์](#), [สาธารณรัฐสโลวัก](#), [แอฟริกาใต้](#), [ไต้หวัน](#), [ประเทศไทย](#), [ตุรกี](#), [ยูเครน](#) และ [เวียดนาม](#)
สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่น โปรดไปที่ไซต์ Michael Kors ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง:

[สหรัฐอเมริกา](#), [แคนาดา](#), [สหราชอาณาจักร](#), [สเปน](#), [เยอรมนี](#), [อิตาลี](#), [ฝรั่งเศส](#), [สวีเดน](#), [เนเธอร์แลนด์](#), [เบลเยียม](#), [สาธารณรัฐเช็ก](#), [เดนมาร์ก](#), [ฟินแลนด์](#), [ฮังการี](#), [ลัตเวีย](#), [ลิทัวเนีย](#), [ลักเซมเบิร์ก](#), [นอร์เวย์](#), [โปแลนด์](#), [โปรตุเกส](#), [สาธารณรัฐไอร์แลนด์](#), [โรมาเนีย](#), [สวีเดน](#), [ญี่ปุ่น](#), [จีน](#), [เกาหลีใต้](#)

ขอกภัย ตอนนี้เราไม่มีบริการจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่อยู่ในรายการนี้ หากตอนนี้เรายังไม่ให้บริการจัดส่งโปรดใช้ เครื่องมือค้นหาร้านค้า เพื่อหาร้านค้าที่ใกล้คุณที่สุด

หากคุณพยายามชำระเงินบนไซต์ที่ไม่มีบริการจัดส่งไปยังประเทศหรือจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ คุณจะถูกส่งต่อไปยังไซต์ประเทศที่เกี่ยวข้องหากมี ความพร้อมของสินค้าและการตั้งราคาอาจแตกต่างกัน คุณจะสามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้าของคุณก่อนทำการซื้อต่อ ความพร้อมของสินค้าและการตั้งราคาอาจแตกต่างกัน คุณจะสามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้าของคุณก่อนทำการซื้อต่อ

คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อของคุณแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่หน้า สถานะคำสั่งซื้อ ของเรา คุณต้องระบุที่อยู่ อีเมลและหมายเลขคำสั่งซื้อ คุณยังสามารถติดตามคำสั่งซื้อของคุณด้วยการคลิกบนลิงค์ติดตามที่แจ้งให้ทราบในอีเมลยืนยันการจัดส่ง ซึ่งจะนำคุณไปสู่พอร์ทัลการติดตามออนไลน์ หรือด้วยการติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา ของเรา

Global-E ผู้เป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการและผู้บรรลุเป้าหมายด้านการขายระดับสากลของเราจะเป็นผู้เก็บเงินจากคุณและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ

ปลายทาง	บริการ	เวลา	ราคา
ออสเตรเลีย	การจัดส่งด่วน	3-6 วันทำการ	15 AU\$, ฟรีหากสั่งเกิน 375 AU\$
บาห์เรน	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	4 BD, ฟรีหากสั่งเกิน 100 BD
โครเอเชีย	การจัดส่งด่วน	3-4 วันทำการ	50 kn, ฟรีหากสั่งเกิน 1,900 kn
อียิปต์	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	193 EGP, ฟรีหากสั่งเกิน 4,900 EGP
กานา	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	83 GH¢, ฟรีหากสั่งเกิน 100 GH¢
กรีซ	การจัดส่งด่วน	3-4 วันทำการ	10 €, ฟรีหากสั่งเกิน 250 €
ฮ่องกง, จีน	การจัดส่งด่วน	3-4 วันทำการ	83 HK\$, ฟรีหากสั่งเกิน 2,100 HK\$
อินเดีย	การจัดส่งด่วน	7-9 วันทำการ	820 ₹ ฟรีหากสั่งเกิน 20,500 ₹
อินโดนีเซีย	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	155,000 Rp, ฟรีหากสั่งเกิน 3, 880, 000 Rp
อิสราเอล	การจัดส่งด่วน	6-8 วันทำการ	36 ₪, ฟรีหากสั่งเกิน 900 ₪

ปลายทาง	บริการ	เวลา	ราคา
เลบานอน	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	16, 500 LBP ฟรีหากสั่งเกิน 410, 000 LBP
มาเลเซีย	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	47 RM , ฟรีหากสั่งเกิน 1200 RM
นิวซีแลนด์	การจัดส่งด่วน	4-7 วันทำการ	17 NZ\$, ฟรีหากสั่งเกิน 420 NZ\$
ไนจีเรีย	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	4400 ₦, ฟรีหากสั่งเกิน 110, 000 ₦
ปากีสถาน	การจัดส่งด่วน	4-6 วันทำการ	2060 Rs, ฟรีหากสั่งเกิน 52, 000 Rs
ฟิลิปปินส์	การจัดส่งด่วน	3-6 วันทำการ	552 P, ฟรีหากสั่งเกิน 14,000 P
กาตาร์	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	39 QR, ฟรีหากสั่งเกิน 1,000 QR
รัสเซีย	การจัดส่งไปยังรัสเซีย ถูกระงับชั่วคราว		
สิงคโปร์	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	15 S\$, ฟรีหากสั่งเกิน 370 S\$
สาธารณรัฐสโลวัก	การจัดส่งด่วน	3-4 วันทำการ	10 €, ฟรีหากสั่งเกิน 250 €
แอฟริกาใต้	การจัดส่งด่วน	3-7 วันทำการ	168 R ฟรีหากสั่งเกิน 4, 200 R
ไต้หวัน, จีน	การจัดส่งด่วน	4-6 วันทำการ	313 NT\$, ฟรีหากสั่งเกิน NT\$ 7,900 NT\$
ไทย	การจัดส่งด่วน	3-5 วันทำการ	370 ฿, ฟรีหากสั่งเกิน 9, 200 ฿
ตุรกี	การจัดส่งด่วน	3-5 วันทำการ	TL 167 ฟรีหากสั่งเกิน 4,200 TL
ยูเครน	การจัดส่งไปยังยูเครน ถูกระงับชั่วคราว		

*เวลาการจัดส่งมีความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักชดถุขอากาศ ไม่นับเป็นวันทำการ

** ต้องทำการสั่งซื้อก่อน 14.00 น. CET คำสั่งซื้อหลังจาก 14.00 น. CET จะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป จะทำการจัดส่งคำสั่งซื้อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ขออภัย เราไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ BFPO หรือตู้ไปรษณีย์ได้

โปรดทราบว่าบริการจัดส่งของเราต้องมีการเซ็นชื่อรับ หากคุณไม่สามารถอยู่รับการจัดส่งของเราได้ พนักงานส่งของจะนัดวันจัดส่งใหม่ และคุณจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ระบุไว้เพื่อการนี้

ภาษาและอากร

คำสั่งซื้อ michaelkors.global เพื่อการจัดส่งไปอินเดีย รัสเซียและยูเครนอาจมีค่าอากรและภาษีเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับต้องเป็นคนจ่าย

ราคาที่แสดงบน michaelkors.global นั้นรวมภาษีและอากรนำเข้าทั้งหมดแล้วสำหรับจุดหมายปลายทางต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:

ออสเตรเลีย บาห์เรน โครเอเชีย อียิปต์ กานา กรีซ ฮังกย อินโดนีเซีย อิสราเอล เลบานอน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสโลวัก แอฟริกาใต้ ไต้หวัน ไทย ตุรกี และเวียดนาม

ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในขั้นตอนชำระเงินหรือการจัดส่ง

อาจมีการจัดส่งสินค้าบางชิ้นแยกต่างหาก

เนื่องด้วยความพร้อมของสินค้าที่แตกต่างกัน สินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวอาจทำการจัดส่งแยกต่างหาก โดยแต่ละการขนส่งจะมีหมายเลขติดตามและสามารถติดตามได้ในหน้า [ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน](#) ในหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน

จัดส่งไปยังที่อยู่หลายแห่ง

ปัจจุบันเราไม่ส่งคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่หลายที่ โปรดสั่งซื้อแยกต่างหากสำหรับแต่ละที่อยู่การจัดส่ง

การรับสินค้าที่ร้าน

ปัจจุบันเรายังไม่เปิดให้บริการมารับของที่ร้าน Michael Kors หลังจากสั่งซื้อออนไลน์ หากคุณต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าของเราโปรดใช้ [ค้นหาร้านค้า](#) เพื่อค้นหาร้านค้าใกล้คุณ และคุณสามารถพูดคุยกับเราโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าด้วยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [ติดต่อเรา](#) ของเรา

ความพร้อมของสินค้า

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสี คุณสมบัติ ราคา และความพร้อมในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อย่างแม่นยำ และการยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ สาเหตุของการยกเลิกที่บ่อยที่สุดคือสินค้าหมด เราสงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีหากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก สำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก โปรดติดต่อ [ทีมบริการลูกค้า](#)ของเรา

สินค้าหมด

ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไม่มีจำหน่าย ไม่ว่าสินค้าจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์เลย หรือมีข้อความระบุว่าสินค้าหมดปรากฏบนหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในบางกรณี เนื่องด้วยความผันผวนของสินค้าคงคลัง สินค้าที่มีจำหน่ายเมื่อคุณทำการสั่งซื้อนั้นอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดว่าเราไม่สามารถทำการจัดส่งให้คุณตามคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ สินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าชิ้นนั้น ทีมบริการลูกค้าของเรายินดีให้คำแนะนำสินค้าทดแทน

อัปเดตล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2022